



รร.บ้านไทยสามัคคี รองอันดับ 2



ทีมมัธยมรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหา



ต้นไม้ ลงสีดำ เก็บรายละเอียด และตกแต่งภาพเพิ่มเติม ส่วนที่ยากที่สุดคือ คนกับสัตว์ เพราะสีที่ใช้วาดไม่ค่อยติด เมื่อนำมาระบายจะเป็นจุดทำให้ไม่สวยงาม จึงต้องพยายามทำให้งานเกิดความละเอียดอ่อนมากขึ้น พวกเราทุกคนชอบวาดภาพอยู่แล้วครับ เพราะได้ใช้ความคิดและรู้สึกสนุก จะมีวาดภาพไปเรื่อยๆ ให้แก่กันครับ"

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เป็นน้องๆ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน ผลงานสื่อถึงเหล่าสัตว์ป่าที่หายากไปเสียแล้ว โดยเร่งความเร็วของยานพาหนะจนชนมันปลิว และเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมา รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายแดนที่อพยพที่ยาวเมืองโนนคัน โดยมีน้ำดื่มมังกรเป็นยานพาหนะ และโรงเรียนบ้านประคอง จังหวัดบุรีรัมย์ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างบ้านจากเปลือกหอย

ในเวทีการแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดท้ายด้วยการแข่งขันโครงการงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าโครงการ "ชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมือง" โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง

ซึ่งนำเสนอแผนพัฒนาการปลูกข้าวพื้นเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้น้ำอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวภาคตะวันออก (กะเหรี่ยง) ชุมชนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว่ารางวัลชนะเลิศ

สมาชิกในทีมแชมป์ประกอบด้วย นายสุรพล ใจวงศ์ษา นายชนสิทธิ์ นิยมไพโรจน์ น.ศ.อัมรินทร์ ปุกปิ่นนัท และนายเกรียงศักดิ์ ลือชัย รองอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการ "สร้างอาชีพที่ยั่งยืน ด้วยหมูยืมทุ่งขาม สู่ความสุขของคนในสังคม" นำเสนอช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายหมูขุนและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมูส่วนที่เหลือเพื่อจำหน่าย

ขณะที่ รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยโครงการ "บ้านเดิมรัก(ษ์)" นำเสนอบ้านพักอาศัยสำหรับผู้พิการครึ่งซีก

น.ศ.อัมรินทร์ และ นายชนสิทธิ์ สองนักศึกษาจากทีมชนะเลิศ เล่าว่าชุมชนบ้านทุ่งหลวงมีปริมาณข้าวที่ผลิตจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิด



มิตรสหายคนลำปางควีนแชมป์โครงการกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน

พัฒนาการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง จนได้สายพันธุ์ "บือขอมมี" "บือหนอง" และ "บือพะโคะ" ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้น้ำอินทรีย์ที่เหมาะสม ปราศจากสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค พร้อมทั้งยังพัฒนาข้าวพื้นเมืองให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของท้องถิ่น คือข้าวกล้องเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว

"สิ่งที่ชุมชนได้รับนอกจากจะเป็นข้าวปลอดภัยแล้ว ยังสามารถใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เน้นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ด้วยการทำนาแบบวัฒนธรรมชาวคอย เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไปกับการเวลา" สองนักศึกษากล่าว

วิภาดา ลิจันทรพร